



TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam

ĐT: 0365.415.615 | 0948.051.966

Email: vptgmvinh@gmail.com

Website: gpvinh.org | gpvinh.com

THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG 2021

Kính gửi: Quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh và anh chị em tín hữu trong gia đình giáo phận.

Anh chị em thân mến,

1. Chúng ta đang bước vào Mùa Vọng. Vọng là hy vọng, là ước mong, là chờ đợi. “Hy vọng, ước mong, chờ đợi” là hạt giống bất tử mà Thiên Chúa đã đặt để nơi trái tim con người. Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã cho niềm hy vọng của con người được thành tựu. Chúa Kitô là điểm đến của lịch sử con người. Tất cả mọi chờ đợi, mọi hy vọng, mọi nỗ lực và mọi kiến tạo của con người đều quy hướng về Chúa Kitô. Ngài là Đấng đang hiện diện. Ngài là Đấng đang đến. Ngài là Đấng tác động trong từng biến cố của lịch sử con người. Chỉ có Ngài mới mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của con người, và chỉ có Ngài mới có thể thỏa mãn được mọi ước vọng của con người mà thôi. Đây chính là trọng tâm của niềm tin Kitô giáo mà hằng năm, mỗi khi Mùa Vọng trở lại, Giáo Hội không ngừng mời gọi chúng ta đào sâu ý nghĩa ấy.

Chúa Kitô vẫn tiếp tục đến một cách âm thầm và bất ngờ qua từng biến cố trong cuộc sống của chúng ta. Hãy luôn tỉnh thức để đón nhận Ngài, đó là ơn cần thiết nhất mà chúng ta phải cầu xin trong suốt Mùa Vọng này.

2. Năm Phụng vụ 2021 đã kết thúc với nhiều biến cố vui buồn cho cả giáo phận. Tuy cùng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như mọi nơi - khiến chúng ta phải ngưng các sinh hoạt mục vụ hai lần trong hai tháng -, nhưng Chúa đã thương không để giáo phận chúng ta bị thiệt hại nhân mạng và vật chất nặng nề như nhiều nơi khác. Bên cạnh đó, chúng ta được nhiều niềm vui: Giáo phận có thêm 32 tân linh mục, trong số đó, 8 cha được gửi đến giáo phận Hưng Hóa tham gia sứ vụ loan báo Tin Mừng. Các Hội dòng được mùa khấn như Dòng Mến Thánh Giá Vinh có 36 nữ tu tiên khấn và 40 vĩnh khấn; Hiệp hội Thừa sai Bác ái Vinh có 17 nữ tu tiên khấn và 28 vĩnh khấn; Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng có 7 tân nữ tu; Hiệp hội Antôn Padôva có thêm 10 tu sĩ khấn tạm. Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê được hoạt động bình thường với 150 chủng sinh của ba giáo phận. Công trình xây dựng Trung tâm Mục vụ Giáo phận được khởi công từ tháng 4 năm 2021 và đang tiến triển tốt đẹp, hy vọng sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2022. Tôi xin cảm ơn và mong đợi sự cộng tác của anh chị em cho công trình này. Điềm lại một số sự kiện nổi bật đó để nhìn nhận rằng tất cả đều là hồng ân Chúa ban, chúng ta hãy cúi đầu tạ ơn Chúa.

3. Hôm nay cùng với toàn Giáo Hội, chúng ta khởi đầu Năm Phụng Vụ 2022. Cũng ngày hôm nay, Giáo Hội tại Việt Nam đồng loạt khai mạc giai đoạn giáo phận tham gia Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới khóa XVI mang chủ đề: **“Hướng đến một Giáo Hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ”**.

Từ trước đến nay, các Thượng Hội Đồng thường chỉ dành cho các giám mục đại diện Hội đồng Giám mục quốc gia. Sau đó, Đức Thánh Cha ban hành một Tông huấn đúc kết thành quả của Thượng Hội Đồng để làm nên giáo huấn về một vấn đề quan trọng cho toàn Giáo Hội. Ngược lại, lần này, Đức Thánh Cha có sáng kiến để cho mọi thành phần Dân Chúa được tham gia vào tiến trình của Thượng Hội đồng. Ngài và các đại biểu tham dự Đại hội Thượng Hội Đồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2023 muốn lắng nghe những thao thức ưu tư của giáo dân, tu sĩ, linh mục từ các Giáo Hội địa phương về chủ đề nêu trên, để tìm hướng đi cũng như cách giải quyết cho Giáo Hội trong tương lai.

Để thực hiện tôn ý của Đức Thánh Cha, giáo phận chúng ta trong năm 2022 sẽ tổ chức các cuộc hội họp thảo luận để thu thập ý kiến từ các giáo xứ và giáo hạt, với sự tham gia rộng rãi của mọi thành phần và tổ chức, rồi đúc kết ở giáo phận để gửi về Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục trước tháng 10.2022. Ngay từ lúc khởi đầu này, tôi ước mong sự tham gia tích cực và nhiệt thành của anh chị em. Trang thông tin điện tử của giáo phận sẽ cập nhật các tài liệu của Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Việt Nam, để giúp các cuộc thảo luận được phong phú và đi đúng hướng.

4. Để đánh dấu sự khởi đầu giai đoạn tham dự Thượng Hội Đồng cấp giáo phận, vào lúc 8 giờ sáng Chúa nhật thứ I mùa Vọng (ngày 28.11.2021), tôi sẽ chủ sự thánh lễ tại Linh địa Đức Mẹ Bảo Nham. Thánh lễ được truyền trực tuyến để anh chị em có thể hiệp thông từ khắp nơi trong giáo phận. Xin anh chị em không tập trung đông đảo về Bảo Nham, vì lý do phòng tránh dịch bệnh có thể lây lan. Tiếp theo, trong các thánh lễ và giờ cầu nguyện cá nhân hay cộng đoàn giáo xứ, xin đọc bản Kinh cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng, để mọi người được ơn Chúa soi sáng và hướng dẫn, hầu tham gia vào tiến trình quan trọng này cho đời sống đức tin của Giáo Hội.

Hiệp thông thánh lễ khai mạc Năm Phụng vụ và tiến trình Thượng Hội Đồng cấp giáo phận, chúng ta xin phó thác giáo phận, giáo xứ và gia đình chúng ta cho Đức Maria, như Mẹ vẫn luôn “hiệp hành” với Hội Thánh, để che chở và dẫn dắt con cái Mẹ trong mọi lúc khó khăn và quần bách.

5. Sau cùng, chúng ta hãy khởi động sống Mùa Vọng ngay từ hôm nay. Dù cho đại dịch Covid-19 có thể ngăn cản các hình thức bên ngoài, nhưng không gì có thể cản ngăn chúng ta chuẩn bị tâm hồn thánh thiện và vui tươi để mừng kỷ niệm Chúa giáng trần, và đó mới là điều thiết yếu. Xin các cha tìm mọi cách thích hợp để giúp anh chị em tín hữu chuẩn bị mừng đại lễ Giáng Sinh “trong tinh thần và sự thật” (x. Ga 4,24).

Xin Mẹ Maria chuyển cầu phúc lành từ Thiên Chúa Ba Ngôi cho tất cả mọi người.

Tòa Giám mục Xã Đoài, ngày 25 tháng 11 năm 2021



✠ Anphong Nguyễn Hữu Long
Giám mục Giáo phận Vinh